



PREMIER
QUALITY STARCH
GROUP



สารจากประธานกรรมการ

ปี 2566 เป็นปีสำคัญของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS เนื่องด้วยเป็นที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปรับองค์กร ระบบการทำงาน การบริหารจัดการให้พร้อมเข้าสู่มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาก่อนหน้าเป็นเวลา มากกว่า 2 ปี ผมและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะเป็น 1 ในองค์กร ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตขึ้น

PQS ประกอบธุรกิจในด้านการผลิตอาหาร คือแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการผลิต แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระดับชั้นนำของอาเซียน ทำให้บริษัท ไม่เคยหยุดนิ่งในการที่จะสรรหาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิต มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่ายให้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นทางของบริษัทให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนด และมุ่งมั่นในการคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของมันสำปะหลังเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณค่าสูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทไม่ละเลยที่จะดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยโมเดลธุรกิจแบบ Bio, Circular, Green Economy (BCG) ซึ่งเป็นการบริหารธุรกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพราะบริษัทเชื่อมั่นการเติบโต ไปพร้อมกับลดมลภาวะ และผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

ด้วยโมเดลธุรกิจนี้ กลุ่มบริษัท PQS จึงได้ก่อตั้งบริษัทย่อย Premier Bio Energy (PBE) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรจากการผลิตแป้งมัน เพื่อหมุนเวียนกลับมาเป็นพลังงานทางเลือกพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่า การเติบโตของจำนวนประชากรโลก และภาวะการขาดแคลนอาหารในหลายภูมิภาคของโลก จะทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี บริษัทจึงได้เตรียมพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมทั้งการขยายในด้านการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบ BCG ซึ่งบริษัทจะสามารถได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมานำเสนอต่อตลาดในลำดับถัดไป

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทเติบโตไปตามเป้าหมายในทุกๆ ด้าน บนหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นายเอนก พนาภิชน

ประธานกรรมการ